

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“จีเอ็มเอ็ม มิวสิค”) ให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (กลุ่ม TENCENT และ กลุ่ม Warner Music) เนื่องจากรายการดังกล่าวมีมูลค่ารายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินและบริษัทที่มีภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง การให้ความคุ้มครองในราคาซื้อขายตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ให้แก่กลุ่มผู้ซื้อ เพื่อให้ราคาซื้อขายของกลุ่มผู้ซื้อที่มีความเสมอภาคกับบุคคลอื่น ในกรณีที่ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีสิทธิ ควบคุมเงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนตามดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยการจัดการและวางแผนการ เสนอขายหุ้นอย่างรอบคอบ เพื่อให้ราคาที่เสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนมีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่จะต้องชดเชยส่วนต่างให้กับกลุ่มผู้ซื้อได้ ฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาและประเมินว่า ความเสี่ยงจากข้อตกลงนี้เป็นความเสี่ยงที่ต่ำ ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงยังไม่ได้บันทึกประมาณการ หนี้สินสำหรับค่าชดเชยส่วนต่างราคาดังกล่าว

ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 15 การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เดอะ วัน เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ของบริษัทฯ และการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Joox Thailand (Hong Kong) Limited ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทูมอโรว์ จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นผลจากสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ให้แก่กลุ่ม TENCENT ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการวัดมูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อเงินลงทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกลุ่มบริษัทนำมาใช้โดยอนุমান

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นนี้แต่อย่างใด

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ กลุ่มบริษัทมีรายได้หลายประเภทและหลายช่องทาง ซึ่งมีการทำสัญญาเกี่ยวกับลูกค้าเป็นจำนวนมากและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย และการให้ส่วนลดต่าง ๆ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างสัญญาขายและบริการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายและบริการของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ต้องรายงาน

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



พูนนารถ เผ่าเจริญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2568

## บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	843,410,508	672,857,234	194,477,582	141,489,996
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	970,859,943	1,068,575,612	104,257,303	176,832,032
สินค้าคงเหลือ	9	271,341,177	223,501,775	5,264,638	3,177,404
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		33,924,477	49,807,358	6,105,314	3,788,492
เงินทดรองจ่าย		15,127,360	19,763,577	80,279	1,040,322
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	189,509,634	266,133,600	189,509,634	266,133,600
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	72,165,094	215,898,275	12,682,433	44,529,825
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,396,338,193	2,516,537,431	512,377,183	636,991,671
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	5,519,369	5,781,256	5,519,369	5,531,306
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	1,890,901,309	1,080,661,324
เงินลงทุนในการร่วมค้า	14	1,841,253,967	968,049,254	2,082,115,756	1,205,097,560
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	1,093,469,998	146,880,076	194,341,357	194,341,357
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	534,220	-
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	16	234,312,276	147,469,295	12,613,142	9,661,789
สินทรัพย์สิทธิการใช้	24	579,089,313	702,379,621	166,577,815	142,519,974
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	1,441,713,806	1,062,118,415	35,941,447	34,375,651
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	18	249,170,480	307,072,953	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30	216,106,657	174,992,874	183,050,379	156,084,997
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	186,737,209	209,967,189	92,949,908	113,089,766
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		5,847,373,075	3,724,710,933	4,664,544,702	2,941,363,724
รวมสินทรัพย์		8,243,711,268	6,241,248,364	5,176,921,885	3,578,355,395

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	20	380,000,000	673,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	1,468,216,391	1,709,789,256	131,227,965	202,299,652
รายได้รับล่วงหน้า		708,560,209	263,642,789	3,274,638	2,992,570
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	236,800,000	279,300,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	23	-	133,301,282	-	133,301,282
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	24	66,090,307	63,735,644	19,409,925	13,951,241
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		37,603,647	36,065,699	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	124,600,157	66,163,871	22,538,508	16,484,479
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,785,070,711</b>	<b>2,945,698,541</b>	<b>413,251,036</b>	<b>648,329,224</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	23	-	857,853,261	-	857,853,261
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	24	579,224,935	681,484,624	164,581,336	137,746,001
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	30	101,857	101,857	101,857	101,857
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25	194,230,818	189,801,459	40,800,879	39,511,808
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		35,044,416	43,084,416	194,416	194,416
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>808,602,026</b>	<b>1,772,325,617</b>	<b>205,678,488</b>	<b>1,035,407,343</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,593,672,737</b>	<b>4,718,024,158</b>	<b>618,929,524</b>	<b>1,683,736,567</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	819,949,729	819,949,729	819,949,729
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	819,949,729	819,949,729	819,949,729	819,949,729
ส่วนเกินทุน				
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	492,987,095	492,987,095	492,987,095	492,987,095
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	8,669,584	8,669,584	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26	81,994,973	27,074,587	81,994,973
ยังไม่ได้จัดสรร		238,052,933	100,897,040	3,163,217,849
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		2,744,380,059	(43,609,637)	(157,285)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		4,386,034,373	1,405,968,398	4,557,992,361
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		264,004,158	117,255,808	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,650,038,531	1,523,224,206	4,557,992,361
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		8,243,711,268	6,241,248,364	5,176,921,885

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการขายสินค้า	27	1,393,251,982	1,577,234,343	-	6,013,966
รายได้จากการให้บริการ	27	3,230,605,188	2,612,830,688	167,251,786	133,990,003
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์	27	1,541,547,660	1,741,321,414	43,299,929	9,774,540
รายได้เงินปันผล	10, 13, 14	18,460,855	8,393,200	222,299,220	273,841,915
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	2,815,396,241	-
รายได้อื่น		53,447,136	48,468,831	24,117,570	3,680,914
<b>รวมรายได้</b>		<u>6,237,312,821</u>	<u>5,988,248,476</u>	<u>3,272,364,746</u>	<u>427,301,338</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนขายและบริการ		3,651,159,929	3,632,663,909	137,982,505	151,542,915
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและการบริการ		468,950,909	499,804,872	13,517,827	294,518
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		1,711,307,564	1,653,027,533	498,145,188	534,039,667
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
จากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	(78,059,750)	(51,029,875)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10	14,412,749	243,358,893	14,412,749	243,358,893
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	-	19,514,937
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<u>5,845,831,151</u>	<u>6,028,855,207</u>	<u>585,998,519</u>	<u>897,721,055</u>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>		<u>391,481,670</u>	<u>(40,606,731)</u>	<u>2,686,366,227</u>	<u>(470,419,717)</u>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	14	126,826,711	120,599,594	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	15	4,945,445	2,143,556	-	-
รายได้ทางการเงิน		5,537,810	2,607,914	17,547,489	19,439,623
ต้นทุนทางการเงิน	28	(127,166,965)	(121,176,464)	(70,882,446)	(71,596,118)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>		<u>401,624,671</u>	<u>(36,432,131)</u>	<u>2,633,031,270</u>	<u>(522,576,212)</u>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	30	(129,383,329)	(90,083,483)	27,638,934	159,419,264
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>		<u>272,241,342</u>	<u>(126,515,614)</u>	<u>2,660,670,204</u>	<u>(363,156,948)</u>
<b>การดำเนินงานที่ยกเลิก</b>					
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้	32	-	-	-	724,958,226
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>		<u>272,241,342</u>	<u>(126,515,614)</u>	<u>2,660,670,204</u>	<u>361,801,278</u>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		195,570,915	(132,567,060)	2,660,670,204	(363,156,948)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	-	-	724,958,226
		<u>195,570,915</u>	<u>(132,567,060)</u>	<u>2,660,670,204</u>	<u>361,801,278</u>
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย					
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		76,670,427	6,051,446	-	-
		<u>76,670,427</u>	<u>6,051,446</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	31				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		0.24	(0.16)	3.24	(0.44)
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	-	-	0.88
		<u>0.24</u>	<u>(0.16)</u>	<u>3.24</u>	<u>0.44</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	272,241,342	(126,515,614)	2,660,670,204	(363,156,948)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้	61,758	309,598	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	61,758	309,598	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	25 3,837,706	-	2,711,169	-
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(7,840)	(41,760)	(7,840)	(41,760)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้	(6,933,485)	-	-	-
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้	(398,857)	-	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,502,476)	(41,760)	2,703,329	(41,760)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,440,718)	267,838	2,703,329	(41,760)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	268,800,624	(126,247,776)	2,663,373,533	(363,198,708)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	724,958,226
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	268,800,624	(126,247,776)	2,663,373,533	361,759,518
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	193,738,114	(132,299,222)	2,663,373,533	(363,198,708)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	724,958,226
	193,738,114	(132,299,222)	2,663,373,533	361,759,518
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	75,062,510	6,051,446		
	268,800,624	(126,247,776)		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้